



Thông báo

Bắt đầu chế độ đăng ký cộng tác tỉnh Nagano

Tại Tỉnh Nagano, kể từ ngày 1 tháng 8, bắt đầu ban hành Chế độ đăng ký Cộng tác Tỉnh Nagano, nhằm mục đích xóa bỏ rào cản sinh hoạt bằng xóa bỏ khó khăn trong sinh hoạt đối với những người thuộc cộng đồng LGBT+.

Vì sao điều này lại cần thiết?

Hiện tại, ước tính gần 9% dân số Nhật bản là những người thuộc cộng đồng LGBT+.

Vì vậy, dù ít hay nhiều thì ai cũng có một lần được tiếp xúc với những người thuộc cộng đồng này trong đời sống hàng ngày.

Trong lúc đó, chắc hẳn là sẽ có người thuộc cộng đồng này bị tổn thương vì lời nói vô tình hay thái độ vô ý từ người xung quanh. Chế độ này lập ra nhằm mục đích xóa bỏ rào cản trong cuộc sống với việc xóa bỏ những khó khăn trong cuộc sống của những người thuộc cộng đồng LGBT+.

**Chế độ này như thế nào?**

Đây là chế độ Tỉnh Nagano xác nhận việc đăng ký, bằng cách đăng ký lên Tỉnh về mối quan hệ của hai bên. Với điều kiện là 2 người hoặc là một trong hai người thuộc cộng đồng LGBT+ sẽ cam kết việc làm cộng sự trong cuộc sống, giúp đỡ nhau thường xuyên trong đời sống hàng ngày.

Về đăng ký

Bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 10 tháng 7 năm 2023.

Cách đăng ký sẽ được hướng dẫn trên website của tỉnh Nagano ghi dưới đây

○Trang chủ của tỉnh Nagano

<https://www.pref.nagano.lg.jp/jinken-danjo/sogi/partnership.html>



Tư vấn

Tổ chức dịch vụ tư vấn miễn phí

Tại Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa Cộng sinh tỉnh Nagano, đang tổ chức dịch vụ tư vấn miễn phí dành cho đối tượng người nước ngoài. Có thể được tư vấn miễn phí với luật sư, nhân viên tư pháp (cần đặt trước) và tư vấn viên pháp luật.

Thành phố	Ngày tổ chức	Thời gian	Hội trường
Shiojiri	Ngày 23/6 (thứ sáu)	10:00~15:00	Trung tâm phúc lợi bảo hiểm
Matsumoto	Ngày 22/8 (thứ ba)	10:00~15:00	Tòa nhà M-Wing
Ueda	Ngày 8/9 (thứ sáu)	10:00~15:00	Tòa hành chính thành phố Ueda
Komoro	Ngày 13/9 (thứ tư)	10:00~15:00	Trung tâm giao lưu thị dân thành phố Komoro
Nakano	Ngày 29/9 (thứ sáu)	10:00~15:00	Trung tâm thị dân Nakano

Miễn phí

※ Sẽ có trường hợp thay đổi địa điểm tổ chức và thời gian

Thông tin chi tiết xin hãy xác nhận trên trang chủ của Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa cộng sinh Nagano



Tháng 7 là Tháng thúc đẩy Đa văn hóa Cộng sinh

Tại tháng 12 năm 2022 số người nước ngoài sinh sống tại Tỉnh Nagano là 38,101 người. Tại tỉnh Nagano, để tạo ra sự lan tỏa ý thức đa văn hóa cộng sinh, Tỉnh đã lấy tháng 7 là Tháng thúc đẩy Đa văn hóa Cộng sinh.

Người dân Nhật cùng với Người dân nước ngoài cùng nhau hướng tới xã hội tích cực cùng nhau học tập với vai trò là đối tác trong việc xây dựng khu vực.

Đây là Poster của tháng thúc đẩy Đa văn hóa Cộng sinh trong năm nay. Ngoài tòa hành chính của tỉnh, sẽ được trưng bày ở các thành phố, phường xã, và đại học.



Khuyến khích việc đội mũ bảo hiểm khi lưu thông bằng xe đạp

Từ ngày 1/4/2023, khuyến khích người sử dụng xe đạp đội mũ bảo hiểm khi đng lưu thông.

Việc khuyến khích có nghĩa là

Trong pháp luật, đó là nghĩa vụ được quy định rằng "phải nỗ lực làm". Mục đích là nhằm thúc đẩy sự nỗ lực của bản thân mà không có hình phạt hay sự cưỡng chế nào.



Tại tỉnh Nagano, gần 48% số người mất do tai nạn giao thông bằng xe đạp đều do chấn thương vùng đầu. Ngoài ra, trường hợp không đội mũ bảo hiểm có tỉ lệ tử vong gấp 2 lần so với việc đội mũ.

Tránh trường hợp xấu xảy ra, hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp!

Đã có 5 biến thể của dịch bệnh Covid-19

Từ ngày 8/5/2023, đã xuất hiện 5 biến thể của dịch bệnh Corona.

~Điểm thay đổi chính~

- Đối với đối tượng dương tính, không cần yêu cầu việc hạn chế ra khỏi nhà
⇒ **Trong 5 ngày sau khi có triệu chứng (và 1 ngày kể từ giảm nhẹ triệu chứng như hết sốt), được khuyến nên hạn chế việc ra khỏi nhà.**
- Không cần thông báo việc tiếp xúc gần với người mắc bệnh cho cơ quan y tế. Ngoài ra, người chung sống không cần hạn chế ra khỏi nhà.



Phát bệnh

Hạn chế ra khỏi nhà trong 5 ngày, và sau 24 giờ giảm nhẹ triệu chứng

(Mục tiêu phán đoán)

Giảm nhẹ triệu chứng



Tuy hiện tại đang dần trở lại nhịp sống trước dịch bệnh nhưng vẫn nên liên tục chú ý sinh hoạt,

